

Bách Việt Cổ Sử

LỄ GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

Mùng 10 Tháng 3 Quốc Lịch 4903

(18 Tháng 4 năm Dương Lịch 2024)



Lễ Giỗ Hùng Vương QL4902-2023 Seattle

"Nước Xích Quỷ với Kinh Dương Vương và các Vua Hùng với tên nước Văn Lang tiếp tục xây dựng nền Văn Hóa Lúa Nước rực rỡ suốt 3000 năm mà không hề có tranh danh đoạt lợi. Làng và Lũy Tre Làng vừa là trung tâm văn hóa, kinh tế vừa tự quản về Luật Pháp Lệ Làng, vừa là pháo đài chống trộm cướp và chống giặc ngoại xâm. Làng Xã trong đại gia tộc là đơn vị an ninh, hành chính và kinh tế trong nền Cộng Hoà Liên Bang Bách Việt thời các Vua Hùng."

Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đế Minh là cháu 3 đời của Viêm Đế Thần Nông. Đế Minh sinh Đế Nghi và Lộc Tục. Đế Minh phong Đế Nghi làm vua Phương Bắc lấy phía Bắc sông Dương Tử làm ranh giới và gọi tên là Nước Xích Thần. Sau đó Đế Minh phong Lộc Tục làm vua Phương Nam lấy ranh giới là bờ Nam sông Dương Tử. Phần đất phía Nam gọi là nước Xích Quỷ (Xích là đỏ, là Mặt Trời, là nơi ấm áp - Quỷ là do ba chữ Vương ghép lại mà thành) .



Lộc Tục lên ngôi vua lấy niên hiệu là Kinh Dương Vương vào năm -2879 BC cách nay 4903 năm, Kinh Dương Vương chính là Quốc Phụ của Tộc Bách Việt Phương Nam từ bờ Nam sông Dương Tử. Lộc Tục sinh ra Lạc Long Quân và sau này Lạc Long Quân đã cưới nàng Âu Cơ con gái Động Đình Quân trấn thủ vùng Đại Hồ bờ Nam sông Dương Tử (Hồ Bắc, Hồ Nam, Tam Hiệp sông Trường Giang ngày nay). Nàng sinh bọc trứng, trứng nở trăm con, mở đầu cho đại chủng Bách Việt bờ Nam sông Dương Tử.

Sau khi Kinh Dương Vương lên ngôi, vùng cao nguyên Thanh Tạng bị sa mạc hóa, nên các tộc Du Mục sống nghề chăn nuôi gia súc tràn xuống vùng đất Xích Thần để cướp vùng đồng cỏ mới. Các tộc Du Mục họp thành Hậu và có Hậu Chủ. Mỗi Hậu Chủ xây dựng đội Kỵ Binh và Bộ Binh hùng mạnh để đánh phá và cướp đoạt tài sản ruộng vườn và bắt tù binh Việt làm nô lệ.

Các tộc Bách Việt của nước Xích Thần phương Bắc chống cự các Hậu Du Mục mãnh liệt nhưng sau đó cũng bị đánh bại. Đế Nghi nước Xích Thần phải rút về phía Nam sông Hoàng Hà và cầu cứu viện binh của Kinh Dương Vương nước Xích Quỷ Phương Nam. Liên Minh Bách Việt "Xích Quỷ Xích Thần" hình thành chia làm ba mũi nhọn: Một Đạo Binh do Đế Nghi lãnh đạo, Đạo Binh thứ 2 do Lạc Long Quân lãnh đạo và Đạo Binh thứ 3 do nàng Âu Cơ lãnh đạo.



Do quân số đông và khí thế hăng say, Liên Minh Bách Việt đã truy quét các Hậu Binh ra khỏi lưu vực sông Hoàng Hà. Sau khi bại trận các Hậu Chủ tôn Hậu Chủ Hiên Viên lên làm lãnh đạo và phản công trả thù. Do Kỵ Binh và Bộ Binh hùng mạnh và có Hiên Viên chỉ huy đốc toàn lực nên đã đánh bại Liên Minh Xích Quỷ Xích Thần. Đa số Quân của Liên Minh là nông dân Bách Việt được rút về bờ Nam sông Dương Tử. Bách Việt Xích Thần đã phải từ bỏ địa bàn Núi Thái Sơn từ đây, một phần đã vượt eo biển Bering thời kỳ Băng Hà để vào vùng đất Bắc Cực - Bắc Mỹ Châu hình thành tộc Nunavut bản địa ở Canada và Eskimo Alaska Hoa Kỳ.



Khu tự trị Nunavut tại Canada

Tộc Nunavut sinh sống nhiều thiên niên kỷ trên vùng Bắc Cực rộng hàng triệu cây số vuông. Vùng Bắc Cực của Tộc Nunavut đã được chính phủ Canada chính thức công nhận là khu tự trị của Tộc Nunavut vào năm 1999. Tên Tộc Nunavut chính là dòng chảy ký ức quê hương khi một bộ phận của Bách Việt của nước Xích Thần vẫn nhớ về cội nguồn của Tổ Tiên còn lưu trữ được trong trò chơi rất phổ biến của trẻ em nông dân Lúa Nước Bách Việt:

Nu na nu nống

Cái cống nằm trong

Cái ống nằm ngoài

Củ khoai chấm mật

Ai mà bị bắt

Thì rứt chân vào

Ngay cả tên Canada có nghĩa là "Làng" cũng do người bản địa "Da Đỏ - Bách Việt" gọi từ rất lâu rồi.

Hiên Viên và các Hậu Du Mục chính là tiền thân của Hoa Tộc hoặc Hán Tộc sau này. Họ chiếm đoạt Đất Nước Xích Thần, thâu nhận Văn Hoá Văn Minh Bách Việt và ngày càng phát triển về mọi mặt. Người Dân Bách Việt vẫn để trong tâm trí địa bàn núi Thái Sơn lưu vực sông Hoàng Hà: "Công Cha như Núi Thái Sơn", những chuyện Sơn Đông Mãi Vỡ, những địa danh vạn năm vẫn tồn tại trong dòng chảy ký ức quê hương.

Về phần nước Xích Quỷ với Kinh Dương Vương và các Vua Hùng với tên nước Văn Lang tiếp tục xây dựng nền Văn Hóa Lúa Nước rực rỡ suốt 3000 năm mà không hề có tranh danh đoạt lợi. Làng và Lũy Tre Làng vừa là trung tâm văn hóa, kinh tế vừa tự quản về Luật Pháp Lệ Làng, vừa là pháo đài chống trộm cướp và chống giặc ngoại xâm. Làng Xã trong đại gia tộc là đơn vị hành chính và kinh tế trong nền Cộng Hoà Liên Bang Bách Việt thời các Vua Hùng.

Mãi đến thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng chiếm đoạt và thống nhất thiên hạ trong đó bao gồm cả nước Văn Lang hậu thân của nước Xích Quỷ. Tần phát âm là "Chìn", tiếng Pháp gọi là "Chine", tiếng Anh gọi "China", tiếng Việt gọi là "Chệt". Vậy làm gì có chữ Trung Quốc theo lịch sử. Chữ Trung Quốc là tên gọi ngạo mạn của Mao Trạch Đông mà Mao đã ép Hồ chí Minh phải gọi như vậy để chứng tỏ ta đây là trung tâm của thiên hạ.



Cư dân Bách Việt thời Trưng Đại Đế (30-43 DL)

Đến thời Hán Vũ Đế nhà Đông Hán đầu Công Nguyên (30AD – 43AD) chúng muốn trực tiếp cai trị và bắt dân Bách Việt nước Văn Lang làm nô lệ. Trưng Nữ Vương dựa vào nền công quyền Liên Bang Bách Việt Thời Các Vua Hùng đã huy động toàn lực dân quân Văn Lang suốt từ Hồ Đồng Đình Dương Tử đến Ngũ Lĩnh Quảng Đông Quảng Tây đến Sông Hồng xuôi Nam đến tận đèo Hải Vân vùng lên khởi nghĩa và đã toàn thắng Quân của Hán Vũ Đế. Trưng Nữ Vương đặt tên Nước là Lĩnh Nam - vùng đất tương đương với nước Văn Lang thời các Vua Hùng. Trưng Nữ Vương xứng đáng được tôn vinh là Trưng Đại Đế Đồng Đình Lĩnh Nam của dân tộc Việt Nam thời Bách Việt hậu các Vua Hùng.

Nói tóm lại, toàn bộ đất Tàu hiện nay đã là lãnh thổ của Đại Tộc Bách Việt thuộc 2 quốc gia Xích Thần và Xích Quỷ.

Nước Xích Thần bị Giặc Tàu đô hộ đã trên dưới 5000 năm, nay vẫn còn mạnh mẽ trong ký ức quê hương: "Công Cha như núi Thái Sơn" để ghi nhớ địa danh tiêu biểu "Núi Thái Sơn" của nước Xích Thần lưu vực sông Hoàng Hà.

Nước Xích Quỷ đã bị Giặc Tàu đô hộ trên 2000 năm. Suốt hơn 2000 năm lịch sử, dòng chảy ký ức quê hương vẫn mạnh mẽ: “Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra” để ghi nhớ địa danh tiêu biểu của thủ đô nước Xích Quỷ đó là vùng núi sông hùng vĩ của “Đồng Đình Hồ”. Như vậy với chỉ 2 câu ca dao truyền khẩu:

Công Cha như núi Thái Sơn

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra

dân Việt vẫn tiếp tục khơi dòng chảy về cội nguồn của đại chủng Bách Việt, một danh xưng mà giặc Hán rất sợ khi phải nhắc tới.

Nước Âu Lạc Sông Hồng tức Việt Nam nhỏ bé hiện nay bị Giặc Tàu đô hộ 1000 năm. Trong thời gian đô hộ, giặc Tàu đã ăn cắp, sao chép triết thuyết Âm Dương Ngũ Hành, Kinh Dịch, Chữ Viết, Trống Đồng, Bảo Kiếm Việt Vương Câu Tiễn và nhiều văn minh khác của Tộc Bách Việt và đánh đồng là Văn Hóa Văn Minh của Hán Tộc... Đến thế kỷ thứ 10 sau công nguyên (939 AD) Ngô Quyền mở đầu cho nền độc lập trở lại của Lạc Việt Sông Hồng với tên nước hiện nay là Việt Nam. Trong suốt các khoảng thời gian độc lập, người Âu Lạc sông Hồng – Vịnh Bắc Bộ đã mở mang bờ cõi xuôi Nam làm chủ các vựa lúa sông Hương, sông Bến Hải, sông Đồng Nai và sông Cửu Long đã luôn đề cao dòng chảy của ký ức quê hương nên thường đặt tên nước có chữ Đại như Đại Cồ Việt, Đại Ngu, Đại Việt để tưởng nhớ về Đại Chủng Bách Việt, chủ nhân ông của nền Văn Minh Lúa Nước cách nay đã 7000 năm từ thời Xích Thần Xích Quỷ và gần 5000 từ thời nước Văn Lang của các vua Hùng, nước Lĩnh Nam thời Trưng Đại Đế vẫn còn hiện hữu cho đến tận ngày nay.

Cuối thế kỷ 20, HCM và bè lũ tay sai của “Mao Tàu Chệt” lại đang tâm bán nước cho Tàu Cộng. Nay thế kỷ 21, Hoa Kỳ và thế giới đang có kế hoạch diệt đảng “CSTàuChệt” gian trá và ác độc đang hủy hoại và tha hóa thế giới về mọi mặt mở ra một cơ hội bằng vàng cho việc bảo vệ nền độc lập của Việt Nam.

Lạc Việt

10 Tháng 3 ÂL - QL4903 Ghi Ơn Quốc Tổ Hùng Vương

(18 Tháng 4 DL2024)

(**TL Tham khảo:** Website “Đánh Giặc Tàu”, Lược sử 7000 năm Tộc Việt, “Thái Tử Sin TV”)

Nguồn: <https://groups.google.com/d/msgid/tieng-quehuong/CADi-io24SN7wg7BNVC72MU9CSNPaFKOOH%2BcChFS2N9Yan%2BJHZQ%40mail.gmail.com>.

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VIỆT NAM VĂN HIẾN ON LINE VỚI HƠN 10200 TÁC PHẨM